



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และ (2) ผู้รับมอบฉันทะ (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะต้องมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date)
 - (2) เพื่อตรวจสอบว่า การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นจริง และการมอบฉันทะดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - (3) เพื่อติดต่อกับ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 - (4) เพื่อประโยชน์อื่นใดซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

2. บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) เพื่อติดต่อกับผู้รับมอบฉันทะเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดส่งเว็บลิงค์ (Web Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการแจ้งข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
 - (2) เพื่อประโยชน์อื่นใดซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.” และ “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดทำและเปิดเผยต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารข้างต้น โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจึงจะทำการจัดเก็บได้) บริษัทฯ จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในเอกสารต่าง ๆ ก่อนที่จะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ และจะไม่ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ แต่อย่างใด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตนได้ให้ความยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัทฯ (โปรดศึกษา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.boundandbeyond.co.th/investor-relations/corporate-governance>) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นอื่นใดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถ หรือยังไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงความจำเป็นนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและระยะเวลาในการจัดเก็บ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะทราบ